

Số: 270 /TB - ĐHTV

Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm 2018

### THÔNG BÁO

#### Về việc cảnh báo Sinh viên, học viên sử dụng văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm không hợp pháp

Trong thời gian gần đây, Trường Đại học Trà Vinh đã tiến hành rà soát, thẩm định tất cả văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm,... sinh viên/học viên (SV/HV) nộp vào Trường để dự thi/xét tuyển đầu vào, xét miễn giảm môn học...Nhà Trường đã phát hiện nhiều SV/HV sử dụng văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm không hợp pháp. Hội đồng kỷ luật đã xử lý khá nhiều trường hợp SV/HV vi phạm, từ hình thức đình chỉ học tập có thời hạn đến bị buộc thôi học.

Qua tường trình, một số SV/HV là nạn nhân của đường dây làm bằng, chứng chỉ không hợp pháp liên hệ với người học qua Zalo, Facebook, bạn bè giới thiệu ... nhưng đa số SV/HV sử dụng văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm không hợp pháp là do không chịu khó học tập, muốn nhanh có bằng,.... dẫn đến hành vi vi phạm như trên. Đến lúc này, nhiều SV/HV rất hối hận về hành vi của mình, nhưng không còn cơ hội để sửa sai.

Nếu vi phạm SV/HV bị xử lý kỷ luật hình thức: Đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị Buộc thôi học. Nhà Trường sẽ lưu vào hồ sơ quản lý tại trường, gửi hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, gửi thông báo về cho gia đình và địa phương, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc xác nhận lý lịch, hồ sơ xin việc, đến uy tín cá nhân, gia đình và đến tương lai sau này của SV/HV.

Hiện nay các hành vi kêu gọi, lôi kéo SV/HV tham gia mua bán văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp trên Zalo, Facebook... diễn ra công khai và ngày càng tinh vi. Xét thấy việc mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp là vi phạm pháp luật, vi phạm "Các hành vi sinh viên không được làm"... Vì vậy, Trường Đại học Trà Vinh đề nghị SV/HV có kế hoạch học tập trung thực, học thật, bằng thật với khả năng của mình. Xây dựng cho mình nền tảng kiến thức, nhân cách tạo niềm tin, uy tín cho bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

#### Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Trường;
- Khoa, BM, CVHT (triển khai đến SV/HV);
- Đoàn TN, Hội SV;
- Lưu: VT, CTSV, HS.

KT, HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
TRÀ VINH  
Võ Hoàng Khải